

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG**
Số: 1478/UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kiên Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2020

V/v tăng cường triển khai thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; BQL Khu kinh tế Phú Quốc; Vườn Quốc gia: Phú Quốc và U Minh Thượng; Ban Quản lý rừng Kiên Giang và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện: Phú Quốc, Kiên Hải, Kiên Lương, Hòn Đất và thành phố Hà Tiên.
- Các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng đất rừng chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác.

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương chuyển đổi diện tích đất rừng sang mục đích sử dụng khác, nhằm phát triển kinh tế- xã hội và quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh, đã chuyển đổi nhiều diện tích đất rừng sang đất khác theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng đất rừng chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác ngoài lâm nghiệp đã kịp thời lập phương án trồng rừng thay thế, theo trình tự, thủ tục và hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế: còn nhiều doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng đất rừng chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác ngoài lâm nghiệp chưa xây dựng phương án trồng rừng thay thế; chưa hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về trồng rừng thay thế.

Để tiếp tục thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp năm 2017; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có rừng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các huyện, thành phố có rừng tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng đất quy hoạch cho lâm nghiệp đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích khác ngoài lâm nghiệp đã giao về cho địa phương quản lý, sử dụng; trên cơ sở đó, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế, theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn lập các thủ tục trồng rừng thay thế, trước khi hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất có nguồn gốc từ đất lâm nghiệp.

Kiểm tra, đôn đốc và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chủ dự án, doanh nghiệp, đơn vị có tình né tránh không lập phương án trồng rừng thay thế hoặc không hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo thẩm quyền.



2. Đối với các đơn vị chủ rừng đã được xác định tổ chức triển khai trồng rừng thay thế theo các phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức trồng rừng thay thế, hoàn thành trong năm 2020.

3. Đề nghị các chủ dự án, doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng đất có nguồn gốc từ đất rừng chuyển sang mục đích khác ngoài lâm nghiệp, nếu chưa lập phương án trồng rừng thay thế, liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT để được hướng dẫn lập phương án trồng rừng thay thế theo đúng quy định; đối với các trường hợp đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế, nhưng chưa hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về trồng rừng thay thế, đề nghị khẩn trương nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

4. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ban ngành chức năng; các đơn vị chủ rừng; địa phương có liên quan và các chủ dự án, doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng đất có nguồn gốc từ đất rừng chuyển sang mục đích khác ngoài lâm nghiệp. Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh triển khai thực hiện trồng rừng thay thế và giải ngân nguồn kinh phí theo các phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh có cơ chế xử lý các trường hợp chậm nộp tiền trồng rừng thay thế.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng, địa phương và các chủ dự án, doanh nghiệp, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn kịp thời./.

Dau
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng KT, TH;
- Lưu: VT, tvhung.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nhân